



สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 010/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล อารีรักษ์
 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สุพรวณีย์ จันทร์ภิรมณ์
 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ทศพล รัตนนิยมชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดให้มีนิเทศงานนักศึกษาในต่างประเทศ โดยเดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษา นายนิกร ป่องกลาง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อติดตามดูแลผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้คำปรึกษาหารือระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับพนักงานที่ปรึกษา ประเมินผลการดำเนินงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย

กิจกรรมทดสอบการสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมทดสอบการสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องสัมภาษณ์งาน อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมนรดา สุขประชัย ตำแหน่ง URR & GTA บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด คุณนัฐพงศ์ เดิมทำรัมย์ เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท บริดจสโตนไทร์ แมนูแฟคเจอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทดสอบการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์งานโดยสถานประกอบการ มีนักศึกษาเข้าทดสอบการสัมภาษณ์งานทั้งสิ้น 16 คน

อบรมบุคลิกภาพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ช่วงที่ 2 เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจัดระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณชวีณัฐ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันทพัลวงค์ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด Miss Grand International คุณเกียรติศักดิ์ ตันระนา วิทยากรอิสระ คุณชุตินาถณ์ สิริรัชพล คุณจิตติมา พนะ จากส่วนกิจการนักศึกษา และคุณเดชารณ สาราญาติ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร

กิจกรรมพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ ทราบแนวทางในการจัดการความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถนำความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการทำงานในอนาคตได้ โดยจัดระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ และ อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 36 คน

Industry-based Special Short Courses



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special Short Courses : ด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Industry-based Career Development เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปนครราชสีมา เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการทำงาน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 49 คน จาก 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการใหม่



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยการนำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและสร้างธุรกิจด้วยตนเองได้ในอนาคต เมื่อวันที่เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริษัท สมยศ การาจ จำกัด และ บริษัท โคราช ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา นำโดยคุณณงยุทธ เทียนไชย Business Coaching ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 38 คน

ประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ คุณเอกลักษณ์ ศรีโพธิ์ ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครงานสหกิจศึกษา พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

หารือความร่วมมือสหกิจศึกษาในประเทศ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ธีทัต ตลวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ให้การต้อนรับ คุณเพ็ญไพสิฐ จันทร์พรม และคณะ จาก Service and Project Director Veritiv Corporation ในโอกาสที่บริษัทเดินทางมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บริษัท และโครงการรับสมัครงานสหกิจศึกษา และได้หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม 1

รับสมัครงานและคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณพรนารี โสภานุบุตร ผู้อำนวยการแผนกบริหารกำลังคน และคณะผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรม บริษัท มิตรชุบิชิ อีเล็กทริก คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MCP) ในโอกาสเดินทางมารับสมัครและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รับสมัครงานและคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับคุณกฤษฎา สุขพาณิชย์ยง และคุณวราพรรณ โสมัจฉา เจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมารับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างปี 2561 ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคิมธสิริกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิษฐา มีวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน) และนางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิตสรค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เดินทางเยือน University Utara Malaysia (UUM) ณ เมือง Kedah ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2560 โดยมี Assoc. Prof. Dr. Mohd. Sobri Don, Director of the Centre for University-Industry Collaboration (CUIC) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ซึ่ง CUIC เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย UUM รับผิดชอบและดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาของ UUM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมชมสถานประกอบการ NINAMAJU Sdn. ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการผลิตข้าวคุณภาพสูง และประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมในเดือนตุลาคม 2560

3 ต.ค. 60	- ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	16-20 ต.ค. 60	- กิจกรรมพบอาจารย์ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2560
5 ต.ค. 60	- บรรยาย “การจัดการและการวางแผน”	19 ต.ค. 60	- บรรยาย “การรอกเอกสารในระบบสหกิจศึกษาออนไลน์”
5-6 ต.ค. 60	- สอบ Post-test กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC	19 ต.ค. 60	- กิจกรรมรับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดี ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2560
9-15 ต.ค. 60	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2560 ส่งรายงานให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจแก้ไข	20 ต.ค. 60	- ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 2/2560
12 ต.ค. 60	- บรรยาย “ข้อควรปฏิบัติในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”	20 ต.ค. 60	- สอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
16-20 ต.ค. 60	- พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2560	20 ต.ค. 60	- วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2560
			-

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3053 อีเมลล์ : coop@sut.ac.th